



12 มีนาคม 2568

เรียน ผู้จัดการ

สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่ง

ที่ ธปท.ว. 1965 /2568 เรื่อง นำส่งแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การให้
สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจบางประเภท

ธนาคารแห่งประเทศไทยขอส่งแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การให้สินเชื่อ
แก่ภาคธุรกิจบางประเภท โดยสาระสำคัญของการปรับปรุงแนวนโยบายในครั้งนี้ เพื่อให้หลักเกณฑ์
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเพิ่มข้อพึงปฏิบัติในการให้สินเชื่อ
ของสถาบันการเงิน ให้ระมัดระวังการให้สินเชื่อที่อาจเอื้อต่อการหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์ของทางการ และเพิ่ม
ข้อกำหนดและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญสำหรับการให้สินเชื่อโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
รวมถึงยกเลิกข้อกำหนดที่ซ้ำซ้อนและมีหลักเกณฑ์เป็นการเฉพาะแล้ว อย่างไรก็ตาม นโยบายฉบับนี้ยังคง
หลักการเดิมที่เน้นให้สถาบันการเงินระมัดระวังในการให้สินเชื่อไปยังธุรกิจหรือบริการที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อ
การผลิตของประเทศในระยะยาวและอาจสร้างความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจการเงินของประเทศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย เลิศลาภาศิน)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน

ผู้ว่าการแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจบางประเภท

ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

โทรศัพท์ 0 2283 5837, 0 2283 6803

แนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย
เรื่อง การให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจบางประเภท

12 มีนาคม 2568



ธนาคารแห่งประเทศไทย

จัดทำโดย

ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน

สายนโยบายสถาบันการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

โทรศัพท์ 0 2283 5837, 0 2283 6803

e-mail: CP-RPD@bot.or.th

แนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย
เรื่อง การให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจบางประเภท

1. เหตุผลในการออกแนวนโยบาย

ในอดีตการขยายตัวด้านสินเชื่อของระบบสถาบันการเงินกระจายตัวอยู่ในธุรกิจประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ต่อการผลิตของประเทศในระยะยาว ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ออกแนวนโยบายการให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจบางประเภทเพื่อรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจการเงินของประเทศ โดยขอความร่วมมือจากสถาบันการเงินให้มีการควบคุมอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษในการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจบางประเภทที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการผลิตของประเทศในระยะยาว และนำเงินมาให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจที่สำคัญซึ่งสามารถช่วยพัฒนาประเทศและระบบเศรษฐกิจโดยรวมมากขึ้น

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันสภาพแวดล้อมและการดำเนินธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงไป ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ปรับปรุงแนวนโยบายในครั้งนี้ เพื่อให้หลักเกณฑ์มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยยังคงหลักการเดิมที่เน้นให้สถาบันการเงินระมัดระวังในการให้สินเชื่อกับธุรกิจหรือบริการที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการผลิตของประเทศในระยะยาวและอาจสร้างความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจการเงินของประเทศ รวมถึงให้สถาบันการเงินมีการบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกรรมอย่างเหมาะสม โดยเพิ่มลักษณะสินเชื่อที่สถาบันการเงินพึงระมัดระวังในการให้สินเชื่อ เช่น สินเชื่อที่อาจเอื้อต่อการหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์ของทางการ ปรับปรุงข้อกำหนดในการให้สินเชื่อโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน และยกเลิกข้อกำหนดบางประการเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

2. แนวนโยบายที่ยกเลิก

แนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวนโยบายการให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจบางประเภท ลงวันที่ 4 มีนาคม 2552

3. ขอบเขตการบังคับใช้

แนวนโยบายฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่ง

4. เนื้อหา

4.1 ข้อพึงปฏิบัติในการให้สินเชื่อ

สถาบันการเงินพึงระมัดระวังและพิจารณาอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษแก่การให้สินเชื่อที่อาจเอื้อต่อการหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์ของทางการ และสินเชื่อในธุรกิจหรือบริการที่ไม่เป็นประโยชน์ โดยตรงต่อการเพิ่มผลผลิตของประเทศในระยะยาว โดยเฉพาะการให้สินเชื่อเพื่อเก็งกำไรในธุรกิจบางลักษณะ หรือแสดงออกซึ่งความเป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น รวมถึงการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี

ทั้งนี้ หากเป็นการให้สินเชื่ออันพิจารณาได้ว่าเป็นไปเพื่อการกักตุนสินค้าเพื่อเก็งกำไร มีพฤติกรรมส่อไปในทางการกักตุนสินค้าเพื่อเก็งกำไร หรือมีพฤติการณ์ที่อาจเป็นการหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์ของทางการ ขอให้สถาบันการเงินระงับการให้สินเชื่อเหล่านั้น

4.2 หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจสังหาริมทรัพย์และการจัดหาที่อยู่อาศัย

4.2.1 สถาบันการเงินควรพิจารณาให้สินเชื่อแก่ธุรกิจสังหาริมทรัพย์เฉพาะโครงการที่ผู้ประกอบการธุรกิจสังหาริมทรัพย์กระทำโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และควรใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการธุรกิจสังหาริมทรัพย์ที่กระทำการใด ๆ อันเป็นการหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ต้องขอรับใบอนุญาตจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน

4.2.2 ในการพิจารณาให้สินเชื่อแก่ธุรกิจสังหาริมทรัพย์เพื่อการจัดหาที่อยู่อาศัย สถาบันการเงินพึงคำนึงถึงความเป็นไปได้ของโครงการเป็นหลัก รวมทั้งพิจารณาผลประโยชน์ของโครงการว่าจะเป็นการเสริมสร้างที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำการให้แก่ผู้ที่มีความต้องการอย่างแท้จริง มิใช่สำหรับการเก็งกำไรหรือแสดงออกซึ่งความเป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น

4.2.3 ในการให้สินเชื่อแก่บุคคลธรรมดาหรือกลุ่มบุคคลเพื่อการจัดหาที่อยู่อาศัย สถาบันการเงินต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

4.3 หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อเพื่อการซื้อหลักทรัพย์และการให้สินเชื่อโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน

การให้สินเชื่อเพื่อนำไปซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้น (treasury stock) และการให้สินเชื่อที่มีหลักทรัพย์เป็นประกัน สถาบันการเงินยกเว้นบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ต้องมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและพึงปฏิบัติ ดังนี้

4.3.1 การให้สินเชื่อเพื่อการซื้อหลักทรัพย์

สถาบันการเงินอาจให้สินเชื่อแก่บริษัทมหาชนจำกัดเพื่อนำไปซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องไม่เป็นเหตุให้บริษัทมหาชนจำกัดนั้นประสบปัญหาทางการเงิน

4.3.2 การให้สินเชื่อโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน

ในการพิจารณาให้สินเชื่อโดยมีหลักทรัพย์ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการลงทุนของสถาบันการเงินเป็นประกัน สถาบันการเงินพึงระมัดระวังไม่ให้เป็นการสนับสนุนให้เกิดการเก็งกำไรในตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมอย่างเหมาะสม ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างชัดเจน โดยสถาบันการเงินพึงปฏิบัติ ดังนี้

(1) ข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เป็นประกัน

หลักทรัพย์ที่เป็นประกันต้องเป็นหลักทรัพย์ที่ปลอดภาวะผูกพันเท่านั้น และไม่ได้ถูกออกโดยลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ตลอดจนต้องไม่เป็นหลักทรัพย์ที่ได้มาจากธุรกรรมการยืม

(2) ข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีรับหลักทรัพย์เป็นประกัน

(2.1) การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ฝากไว้ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันการเงินสามารถเลือกวิธีการจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นประกันได้ 2 วิธี

(2.1.1) วิธีการจดทะเบียนจำหน่ายใบหลักทรัพย์ สถาบันการเงินต้องดำเนินการให้ลูกค้าจดทะเบียนจำหน่ายใบหลักทรัพย์เป็นประกัน โดยระบุชื่อสถาบันการเงินเป็นผู้รับจำหน่ายและส่งมอบใบหลักทรัพย์นั้นให้แก่สถาบันการเงินดังกล่าวให้เสร็จก่อนวันที่ลูกค้าเริ่มเบิกใช้สินเชื่อ

(2.1.2) วิธีการจำหน่ายหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (scripless) สถาบันการเงินต้องดำเนินการตามระเบียบ วิธีปฏิบัติของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(2.2) การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่มีได้ฝากไว้ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันการเงินต้องใช้วิธีการจดทะเบียนจำหน่ายใบหลักทรัพย์ตามข้อ (2.1.1) เท่านั้น

(3) ข้อกำหนดในการให้สินเชื่อที่มีหลักทรัพย์เป็นประกัน

(3.1) สถาบันการเงินต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อที่เหมาะสมและรัดกุม โดยวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าเป็นสำคัญ

(3.2) สถาบันการเงินต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมดูแลไม่ให้ลูกค้านำเงินให้สินเชื่อไปใช้เพื่อเก็งกำไรในตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือใช้ในลักษณะที่ไม่เหมาะสม เช่น การสร้างราคาหลักทรัพย์ (securities price manipulation)

(3.3) สถาบันการเงินต้องจัดให้มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถติดตามราคาของหลักทรัพย์ที่นำมาวางเป็นประกัน รวมถึงสอดคล้องกับลักษณะและความซับซ้อนของธุรกรรม

(3.4) ในกรณีหลักทรัพย์ที่เป็นประกันมีมูลค่าลดลง สถาบันการเงินอาจเรียกให้ลูกค้านำหลักทรัพย์ตามข้อ 4.3.2 (1) มาจำหน่ายเพิ่มขึ้นตามวิธีที่กำหนดไว้ในข้อ 4.3.2 (2) หรือเรียกชำระคืนหนี้ค้ำบางส่วนได้ และหากเรียกชำระคืนหนี้ค้ำบางส่วนแล้ว สถาบันการเงินจะให้สินเชื่อแก่ลูกค้านี้คงค้างบางส่วนได้ แม้ว่าหลักทรัพย์ที่เป็นประกันจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นภายหลังก็ตาม ทั้งนี้ สถาบันการเงินพึงระบุแนวทางการบังคับหลักประกันในสัญญาสินเชื่อให้ชัดเจนและสื่อสารให้ลูกค้าทราบถึงการดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อลูกค้าได้ เช่น แนวทางการดำเนินการกรณีมูลค่าหลักทรัพย์ที่เป็นประกันต่ำกว่าระดับที่ลูกค้าได้ตกลงไว้กับสถาบันการเงิน

(3.5) ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่เป็นประกันมีมูลค่าเพิ่มขึ้น หากลูกค้าประสงค์จะขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อและสถาบันการเงินตกลงยินยอมด้วย สถาบันการเงินสามารถดำเนินการได้เฉพาะกรณีการทำให้เป็นสัญญาฉบับใหม่ต่างหากจากสัญญาฉบับเดิมหรือยกเลิกสัญญาฉบับเดิมและทำเป็นสัญญาฉบับใหม่ทั้งจำนวนเท่านั้น แต่การดำเนินการเช่นนี้ควรกระทำแต่เพียงครั้งคราว โดยต้องมีใช่เป็นการเลี้ยงเพื่อปรับวงเงินสินเชื่อขึ้นลงตามราคาหลักทรัพย์ในทำนองของการให้สินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (margin loan)

(3.6) สถาบันการเงินพึงจัดให้มีกระบวนการควบคุมดูแลและสอบทานการให้สินเชื่อโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกันให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติของสถาบันการเงินที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของพอร์ตสินเชื่อของสถาบันการเงิน และมีหลักเกณฑ์ทางสถิติที่เหมาะสม โดยดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ หากพบว่าลูกค้านำเงินให้สินเชื่อไปใช้เพื่อเก็งกำไรในตลาดหลักทรัพย์หรือใช้ในลักษณะที่ไม่เหมาะสม ให้สถาบันการเงินส่งรายงานการตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของสถาบันการเงินหรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของสถาบันการเงินให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบภายใน 7 วันนับจากวันที่คณะกรรมการดังกล่าวเห็นชอบรายงานการตรวจสอบแล้ว

5. วันเริ่มต้นบังคับใช้

แนวนโยบายฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป

คำถาม – คำตอบแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย
เรื่อง นโยบายการให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจบางประเภท

ข้อ	คำถาม	คำตอบ
ข้อพึงปฏิบัติในการให้สินเชื่อ		
1	<p>การให้สินเชื่อที่อาจเอื้อต่อการหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์ของทางการครอบคลุมถึงการให้สินเชื่อธุรกิจ在不同ประเทศที่ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของทางการ在不同ประเทศ แต่อาจไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมการทำธุรกิจในประเทศไทยด้วยหรือไม่</p> <p>(วันที่ 12 มีนาคม 2568)</p>	<p>เจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ฉบับนี้ คือ การมุ่งเน้นให้สถาบันการเงินควบคุมการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจบางประเภทที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการผลิตของประเทศในระยะยาว รวมถึงธุรกิจที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี เพื่อนำเงินมาให้สินเชื่อแก่ภาคธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งจะพัฒนาประเทศและระบบเศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการให้สินเชื่อในประเทศหรือต่างประเทศ สถาบันการเงินจึงพึงนำข้อกำหนดในหลักเกณฑ์ฉบับนี้มาประกอบการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติภายในที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมด้านสินเชื่อตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกระบวนการ (end-to-end process) อย่างรอบคอบและรัดกุม ตลอดจนมีการสื่อสารนโยบายและระเบียบปฏิบัติดังกล่าวให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน เพื่อให้สถาบันการเงินมีการให้สินเชื่อที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ฉบับนี้</p>
2	<p>ขอทราบตัวอย่างของสินเชื่อที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่สนับสนุน เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นในทางปฏิบัติ เช่น ลักษณะของการให้สินเชื่อที่อาจเข้าข่ายเป็นการให้เพื่อ "แก่งกำไร" "ฟุ่มเฟือย" หรือ "ไม่เหมาะสม"</p> <p>(วันที่ 12 มีนาคม 2568)</p>	<p>ธนาคารแห่งประเทศไทยมิได้จำกัดการทำธุรกรรมด้านสินเชื่อของสถาบันการเงิน แต่กำหนดให้สถาบันการเงินต้องพิจารณาและวิเคราะห์การทำธุรกรรมด้านสินเชื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ฉบับนี้ โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อดังกล่าว ซึ่งสถาบันการเงินสามารถพิจารณาให้สินเชื่อได้ตามนโยบายภายในของสถาบันการเงิน แต่ละแห่งที่ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ธนาคาร</p>

ข้อ	คำถาม	คำตอบ
		แห่งประเทศไทยกำหนด เช่น การไม่ให้สินเชื่อที่ไม่สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้
การให้สินเชื่อโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน		
3	หากสถาบันการเงินออกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (product program) ที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน (เช่น ผลิตภัณฑ์ Lombard Loan) สถาบันการเงินต้องขออนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนดำเนินการหรือไม่ (วันที่ 12 มีนาคม 2568)	สถาบันการเงินสามารถออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกันได้เป็นการทั่วไป โดยไม่ต้องขออนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนดำเนินการ อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี สถาบันการเงินต้องพิจารณาให้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น กรณีสถาบันการเงินทำธุรกรรม Lombard Loan ที่ลูกค้าอาจมีการใช้เงินกู้ยืมเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ ก็ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย
4	การบังคับใช้หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกันมีผลบังคับใช้กับบริษัทในกลุ่มของสถาบันการเงินที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศหรือสาขาในต่างประเทศของสถาบันการเงินด้วยหรือไม่ (วันที่ 12 มีนาคม 2568)	สถาบันการเงินต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งในกรณีที่บริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation ให้บริษัทแม่ดูแลให้บริษัทลูกดังกล่าวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกันด้วย นอกจากนี้ บริษัทแม่ต้องรับผิดชอบดูแลและควบคุมให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วย
5	การให้สินเชื่อที่มีหลักทรัพย์เป็นประกันครอบคลุมธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืน (repo)	ธุรกรรม repo ไม่เข้าข่ายเป็นการให้สินเชื่อที่มีหลักทรัพย์เป็นประกัน แต่ถือเป็นธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

ข้อ	คำถาม	คำตอบ
	<p>ซึ่งมีตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล เป็นหลักประกันด้วยหรือไม่ (วันที่ 12 มีนาคม 2568)</p>	<p>ซึ่งต้องปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) หรือการอนุญาตให้บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ประกอบธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) แล้วแต่กรณี</p>
6	<p>สถาบันการเงินสามารถวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าโดยพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ที่เป็นประกัน เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการให้สินเชื่อที่มีหลักทรัพย์เป็นประกัน หรือเพื่อประกอบการทบทวนวงเงินสินเชื่อประจำปี ได้หรือไม่ (วันที่ 12 มีนาคม 2568)</p>	<p>ในการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า ทั้งสำหรับการพิจารณาอนุมัติการให้สินเชื่อใหม่และการทบทวนวงเงินสินเชื่อ สถาบันการเงินควรพิจารณาจากประมาณการกระแสเงินสดของลูกค้าในอนาคตว่ามีแหล่งรายได้เพียงพอที่จะสามารถชำระหนี้ได้หรือไม่ สำหรับหลักประกันนั้นเป็นเพียงเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน (risk mitigation) ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญา</p>
7	<p>สถาบันการเงินสามารถให้สินเชื่อโดยมีหลักทรัพย์ที่ออกโดยลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ามาเป็นหลักประกัน ได้หรือไม่ (เพิ่มเติมวันที่ 25 เมษายน 2568)</p>	<p>สถาบันการเงินสามารถพิจารณารับหลักประกันได้ตามดุลยพินิจซึ่งต้องสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงและ risk appetite ของแต่ละสถาบันการเงิน</p> <p>อย่างไรก็ดี สถาบันการเงินต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการรับหลักประกันที่เป็นหลักทรัพย์ที่ออกโดยลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าด้วย</p>
8	<p>หากสถาบันการเงินต้องการรับหลักทรัพย์ในต่างประเทศเป็นหลักประกัน ซึ่งอาจไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์นั้นที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ สถาบันการเงินจะมีแนวทางรับหลักทรัพย์ดังกล่าวอย่างไร (เพิ่มเติมเมื่อ 25 เมษายน 2568)</p>	<p>กรณีสถาบันการเงินรับหลักทรัพย์ในต่างประเทศเป็นหลักประกัน ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้กำหนดวิธีในการรับหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นการเฉพาะ ขอให้สถาบันการเงินปฏิบัติตามกฎหมายและแนวทางการรับหลักประกัน รวมถึงการบังคับหลักประกันที่เกี่ยวข้อง</p>

ข้อ	คำถาม	คำตอบ
		เพื่อให้มั่นใจว่าสถาบันการเงินมีสิทธิในการบังคับหลักประกันดังกล่าว
ประเด็นอื่น ๆ		
9	<p>สถาบันการเงินต้องจัดทำและรายงานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมตามแนวนโยบายฉบับนี้ หรือไม่ เช่น การรายงานข้อมูลสินเชื่อเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย สินเชื่อที่มีหลักทรัพย์เป็นประกัน</p> <p>(วันที่ 12 มีนาคม 2568)</p>	<p>ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกหลักเกณฑ์ว่าด้วยการส่งรายงานข้อมูลสินเชื่อเพื่อการกำกับดูแลสถาบันการเงิน (Regulatory Data Transformation: RDT Credit) เพื่อให้การรายงานข้อมูลด้านสินเชื่อและภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อเป็นมาตรฐานและลดภาระในการรายงานข้อมูลที่ซ้ำซ้อนหรือไม่มี ความจำเป็นต่อการกำกับดูแลในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงการทำธุรกรรมตามแนวนโยบายฉบับนี้แล้ว</p> <p>ดังนั้น ขอให้สถาบันการเงินถือปฏิบัติตามประกาศข้างต้น โดยต้องจัดทำและส่งรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมสินเชื่อตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด</p>
10	<p>สถาบันการเงินต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อแก่ผู้ดำเนินกิจการทำนาุ้ง และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในป่าชายเลนด้วยหรือไม่ เนื่องจากหลักเกณฑ์ของแนวนโยบายฉบับนี้ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวแล้ว</p> <p>(วันที่ 12 มีนาคม 2568)</p>	<p>ให้สถาบันการเงินถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ตามหนังสือเวียนธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ฝนส2.ว. 192/2565 เรื่อง นำส่งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ลงวันที่ 28 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565</p>